

Phòng khám đa khoa Thái Hà uy tín chất lượng tốt tại Hà Nội

phòng khám 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội, 1 khu vực qua thuộc của nhiều người bệnh không những ở Hà Nội mà lại ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Phòng khám từng nhận được nhiều phản hồi cao về công tác thăm khám điều trị bệnh. Trải qua hơn 10 năm tạo thành và tiến triển, phòng khám vẫn luôn không ngừng cải tiến, nâng cao trình độ, học tập trình độ kỹ thuật các chuyên gia để chăm sóc tích cực hoạt động thăm khám điều trị bệnh dành cho người bệnh.

Chia sẻ phòng khám Thái Hà uy tín uy tín tích cực



Với tình trạng các bệnh viện công lập lớn Thực tế hiện nay luôn chen chúc, quá tải người bệnh, gây vấn đề xét nghiệm điều trị bệnh của người bệnh tốn nhiều thời gian, gây mệt mỏi. Vì thế, phòng khám Thái Hà được mở ra để làm giảm sức ép dành cho các bệnh viện công lập và giúp cho việc thăm khám điều trị bệnh của cư dân được thoải mái và nhận được nhiều thử nghiệm tích cực trong quá trình điều trị.

đến nay, phòng khám chữa bệnh nam khoa Thái Hà từng được phản hồi uy tín tích cực từ nhiều người bệnh, tạo được quá trình uy tín, tin tưởng trong tâm trí cư dân Hà Nội và các tỉnh thành, là khu vực chăm sóc sức khỏe uy tín uy tín tích cực dành cho tất cả cơ thể.

Phòng khám Thái Hà có đội ngũ chuyên gia giỏi

đội ngũ y chuyên gia đang công tác ở phòng khám đều là các y chuyên gia từng lao động lâu năm ở các bệnh viện công lập lớn ở Hà Nội, với trình độ kỹ thuật trình độ cao, trình độ kỹ thuật giỏi, nhiều chuyên gia đang có thời gian tu nghiệp ở nước phía ngoài. Mặt khác, đội ngũ chuyên gia ở đây cũng hàng ngày được cử đi tham gia các khóa học tập nâng cao kiến thức ở các hội thảo trong và phía ngoài nước nhằm mang tới hiệu quả điều trị tích cực dành cho người bệnh.

Không những có tầm trong ngành nghề thăm khám điều trị bệnh, đội ngũ y chuyên gia ở phòng khám phụ khoa Thái Hà còn luôn có tâm với nghề, tận tình, tâm huyết, hết lòng với người bệnh. Luôn sẵn sàng lắng nghe, giải đáp tất cả trần trở, băn khoăn của người bệnh, tạo dựng liên quan thân thiết giúp cho người bệnh thoải mái, yên tâm chia sẻ tất cả băn khoăn của mình giúp cho việc điều trị

được hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Phòng khám được cấp phép hoạt động của Sở y tế

Ngay từ các hôm đầu tạo thành, phòng khám chữa bệnh nam khoa Thái Hà từng nhận được giấy phép hoạt động của Sở y tế tỉnh Hà Nội trong ngành nghề thăm khám điều trị bệnh theo đúng quy định, và luôn hoạt động dưới quá trình xét nghiệm, giám sát của Sở y tế Hà Nội. Vì thế mà phòng khám luôn phấn đấu hết mình để đáp ứng theo đúng các cần đến tiêu chuẩn thăm khám và điều trị bệnh.

Trang thiết bị khang trang, tiện nghi

Phòng khám phụ khoa Thái Hà từng được đầu tư ngay khi xây dựng, với đội ngũ trang thiết bị rộng rãi, hiện đại, khang trang. Không gian thăm khám điều trị bệnh luôn sạch sẽ, có đầy đủ các phòng ban như phòng cấp cứu, phòng đón nhận người bệnh, phòng phẫu thuật, phòng xét nghiệm,...luôn giữ gìn được sát khuẩn sạch sẽ, để tránh lây nhiễm chéo, người bệnh có thể yên tâm, thoải mái trong quá trình thăm khám điều trị bệnh.

Mặt khác, phòng khám còn đầy đủ các tiện nghi như wifi, đội ngũ điều hòa, ghế ngồi đợi, tivi, bảng chỉ định, sách báo,... để người bệnh lấy, thoải mái Trong khi đợi đợi lấy kết trái xét nghiệm và nhận kết trái.

Thiết bị y tế và cách điều trị hiện đại

ở phòng khám chữa bệnh nam khoa Thái Hà được đầu tư nhiều về các trang trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước có nền y tế tiến triển trên thế giới. Được cập nhật hàng ngày các trang thiết bị mới, cách điều trị hiện đại, nhằm mang tới hiệu quả điều trị cao, tích kiệm thời gian điều trị bệnh, tránh rủi ro, ngăn tái phát tác và khôi phục sức khỏe nhanh chóng.

Các trang thiết bị, máy móc y tế của phòng khám cũng hàng ngày được bảo trì, bảo trì để không có bất cứ sai sót nào khi thăm khám điều trị bệnh.

Một số các cách thăm khám điều trị bệnh mà phòng khám Thái Hà đang áp dụng điều trị dành cho người bệnh như: kĩ thuật xâm lấn ít nhất 360, kĩ thuật quang động ALA-PDT, kĩ thuật ngấm ion, phương pháp ozone và CPCI, kĩ thuật bức xạ nhiệt DHA, điện sóng cao tần HCPT và phương pháp PPH, cách tâm sinh lý 6 trong 1,...với nhiều các ưu điểm ưu việt so với các cách truyền thống.

Với các cách điều trị tân tiến đang được áp dụng ở phòng khám sẽ mang tới các ưu điểm ưu việt như: không gây đau đớn khi điều trị, ít gây ra máu, tránh để lại sẹo gây mất thẩm Mỹ,...

Mức phí thăm khám điều trị bệnh minh bạch

ở phòng khám Thái Hà, tất cả mức phí xét nghiệm, thăm khám điều trị bệnh đều được thông báo rõ ràng rõ ràng tất cả khoản dành cho người bệnh, để người bệnh có quá trình sắp về kinh tế. Các mức phí đều hợp lý, hợp lý với kinh tế của phần lớn tất cả cư dân do các mức phí đều trong khuôn khổ quy định của sở y tế. Mặt khác, sẽ không có tình trạng thu thêm bất cứ khoản mức phí nào không điển hình.

Tuyệt nhiên, khi đăng ký lịch hẹn thăm khám trực tuyến trên Số điện thoại hoặc khung chat ở trang website của phòng khám người bệnh còn nhận được các khuyến mại suy giảm mức giá trợ giúp mức phí điều trị cực kỳ hấp dẫn, để nhận được các khuyến mại bạn hãy nhanh tay gọi điện với phòng khám nhé.

Dịch vụ y tế uy tín

Phía ngoài đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị và trang thiết bị y tế ở phòng khám thì phải đề cập uy tín dịch vụ. đội ngũ nhân viên y tế của phòng khám đều có thái độ niềm nở, tận tình, từ từ chỉ định người bệnh làm thủ tục thăm khám điều trị bệnh nhanh chóng.

Quy trình xét nghiệm, thăm khám điều trị bệnh với chuyên gia đều tiếp diễn 1-1, 1 người bệnh sẽ được 1 chuyên gia đón nhận điều trị từ đầu đến khi khỏi hẳn bệnh, người bệnh có thể thoải mái chia sẻ bệnh tình dành cho chuyên gia.

Bảo mật kiến thức người mua

Nhiều người bệnh đi khám các chứng bệnh có con, bệnh xã hội, bệnh chuyên khoa nam, phụ khoa có cảm giác tự ti, tự ti và không muốn nhiều cơ thể biết tình trạng của mình. Vì thế, khi đến với phòng khám Thái Hà thì tất cả kiến thức cá nhân của người bệnh, bệnh tình lý, đều được bảo mật tuyệt nhiên bằng đội ngũ máy đặc tính của phòng khám, sẽ không có chuyện tiết lộ kiến thức cá nhân gây phiền toái dành cho người bệnh.

Một số tiện ích khác có ở phòng khám

Đặt lịch xét nghiệm trực tuyến: Từ giờ vấn đề xét nghiệm của người bệnh sẽ tiện lợi, nhanh chóng hơn nhiều nhờ có dịch vụ đặt lịch thăm khám trực tuyến. Phòng khám đang đầu tư Số điện thoại chúng bệnh và giải đáp tất cả băn khoăn của người bệnh không tính phí, hoạt động từ 6h00 đến 23h00 1 ngày. Khi người bệnh đặt lịch thăm khám qua Số điện thoại, bạn sẽ nhận được nhiều đãi hấp dẫn của phòng khám trong tháng này.

Thời gian lao động của phòng khám: với lịch thăm khám bệnh linh động của phòng khám từ 8h00 đến 20h00 tất cả các hôm trong tuần, gồm có cả hôm cuối tuần và các hôm nghỉ lễ, người bệnh có thể thoải mái thu xếp thời gian đến phòng khám mà không chi phối đến lịch trình của người bệnh.

Vị trí của phòng khám: cơ sở phòng khám Số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Hà Nội thuận tiện dành cho vấn đề đi lại. Mặt khác, cũng có nhiều phương tiện công cộng như xe buýt, taxi.

Thủ tục thăm khám điều trị bệnh: biết được tâm sinh lý người bệnh cần phải thủ tục xét nghiệm ở phòng khám cũng được tiến hành nhanh chóng chỉ từ 5-10 phút, không rườm rà, phức tạp như ở các bệnh viện công lập.

Các ngành nghề thăm khám điều trị bệnh ở phòng khám

- Chứng bệnh nam giới khoa: liệt dương, suất tinh sớm, rối loạn cương cứng, viêm bàng quang, bệnh tuyến tiền liệt,...
- Bao quy đầu: viêm bao quy đầu, chứng dài bao quy đầu, bao quy đầu bị hẹp,...
- Bệnh phụ nữ thường gặp: bệnh viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ dạ con, nấm âm hộ, u nang buồng trứng, bệnh sinh lý yếu chị em phụ nữ, viêm tuyến lộ dạ con, vô kinh, tắc vòi trứng, kinh nguyệt không đều,...
- Xét nghiệm và điều trị các bệnh xã hội: bệnh lậu, giang mai, bệnh sùi mào gà, mụn sinh dục, mụn sinh dục.
- Bệnh hậu môn trực tràng: trĩ, sa búi trĩ, apxe hậu môn, bệnh mạch lươn,...
- điều trị bệnh hôi nách ở mọi lứa tuổi
- Tiến hành chấm dứt thai bằng các cách an toàn, chăm sóc sức khỏe trước và sau khi phá thai

Quy trình thăm khám điều trị bệnh ở phòng khám Thái Hà

Tất cả quy trình thăm khám điều trị bệnh ở phòng khám đều được tiếp diễn theo đúng quy trình với các bước sau:

Bước 1: người bệnh có thể đặt lịch thăm khám trực tuyến để tích kiệm thời gian, và nhận thêm các khuyến mại, sẽ được truy cập thăm khám luôn khi đến phòng khám mà không cần phải đợi đợi hoặc có thể đến thẳng phòng khám. Khi đến quầy, người bệnh sẽ được nhân viên y tế chỉ định làm các thủ tục thăm khám điều trị 1 cách nhanh chóng.

Bước 2: khi đến phòng khám để thấy thẳng các chuyên gia, người bệnh sẽ được xét nghiệm lâm sàng và giải đáp các về bệnh tình như triệu chứng bạn đang mắc phải, tình trạng "lâm trận" tình dục, lối sinh hoạt "lâm trận" tình dục, cách sinh hoạt, khẩu phần ăn uống,...Tiếp theo, các chuyên gia sẽ chỉ dẫn dành cho người bệnh làm thêm các xét nghiệm rõ ràng để có các phỏng đoán rõ ràng và chuẩn xác về bệnh.

Bước 3: kế tiếp nhân viên y tế ở phòng khám sẽ chỉ định người bệnh trả tiền các mức phí cấp thiết Tùy vào các chỉ dẫn xét nghiệm của chuyên gia đưa ra, và chỉ dẫn dành cho người bệnh đi làm các xét nghiệm.

Bước 4: Sau khi người bệnh tiến hành xong các xét nghiệm, thì các chuyên gia sẽ thông báo kết trái xét nghiệm, đưa ra các phỏng đoán chuẩn xác về bệnh và giải thích rõ bệnh tình thông qua kết trái xét nghiệm. Nếu mà người bệnh từng bị các chứng bệnh khác nhau, chuyên gia sẽ giải đáp và đưa ra dành cho người bệnh 1 quy trình điều trị hợp lý, hiệu quả dành cho từng trường hợp bệnh.

Bước 5: việc điều trị chấm dứt, người bệnh sẽ còn được các chuyên gia đặt lịch hẹn để tái thăm khám, người bệnh cần phải đến tái thăm khám theo đúng chỉ dẫn của chuyên gia, để được xét nghiệm về việc khôi phục, kết trái điều trị có hiệu quả hoặc không, tránh vấn đề tái phát tác và chỉ định người bệnh cách chăm sóc sức khỏe sau khi điều trị.

các phản hồi của người bệnh từng điều trị ở phòng khám Thái Hà

Chị M.T (Hà Nội) chia sẻ: “Mình từng đến xét nghiệm ở phòng khám Thái Hà để đi khám tổng quát phụ khoa. Ngay từ khi đến phòng khám mình từng xuất hiện cực kỳ ấn tượng về phòng khám, người mua nhân viên y tế thì từ từ, tận tình và cực kỳ nhiệt tình; đội ngũ chuyên gia thì khỏi chê bai, các chuyên gia giỏi mà lại cực kỳ có tâm với nghề; phòng khám và các thiết bị thăm khám bệnh thì cũng xuất hiện sạch sẽ, hiện đại, kháng trang. Không những vậy là tất cả thủ tục ở đây cũng nhanh chóng mình chỉ mất 1 buổi chiều để tiến hành đầy đủ việc xét nghiệm và nhận kết trái Sau đó. Sẽ ủng hộ cao dài ạ”

Anh Minh.Đ (Thụy Khuê) từng để lại phản hồi như sau: “Tôi là nhân viên văn phòng, trong 1 lần đi công tác, tôi từng lỡ tiếp diễn "lâm trận" tình dục với gái bán hoa tuy vậy do coi nhẹ cần phải tôi cũng không để ý mình có thể bị bệnh xã hội. Tuy vậy sau 1 thời gian, cả tôi và vợ của mình đều xuất hiện các nốt mùi sùi li ti ở bộ phận sinh dục. Tôi có cảm giác cực kỳ ân hận do với các hành động của mình và lây nhiễm dành cho cả vợ mình. Tôi và vợ từng ý muốn tuyển lựa phòng khám Thái Hà để xét nghiệm và điều trị bệnh. Sau khi làm các xét nghiệm tôi và vợ từng bị bệnh sùi mào gà. Các chuyên gia ở đây từng đưa dành cho hai vợ chồng tôi quy trình điều trị hợp lý, thời gian điều trị nhanh chóng, không hề đau đớn, và sau 1 thời gian cả 2 hai vợ chồng từng điều trị tận gốc khỏi hẳn bệnh nhờ quá trình điều trị tận tình của phòng khám. Tôi cực kỳ cảm ơn phòng khám và đội ngũ chuyên gia ở đây.”

Chị Chi (Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Sau khi thử nhiều dịch vụ khám phụ khoa ở nhiều nơi khác nhau, thì

phòng khám Thái Hà vẫn được tôi phản hồi cao và hài lòng. Phòng khám đạt được đầy đủ các tiêu chí mà tôi mong muốn, đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm; đội ngũ máy móc hiện đại; phòng khám cũng sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi; các nhân viên thì hết lòng niềm nở; mà nhất là đặt lịch thăm khám cực kỳ dễ dàng, tôi chỉ cần phải đặt lịch qua zalo, được nhận cả khuyến mại suy giảm mức giá, khi đến thì cũng không cần phải đợi đợi xếp hàng mà được làm thủ tục và dẫn truy cập thăm khám luôn. Thuận tiện, nhanh chóng lắm cần phải tôi cực kỳ tin tưởng và luôn tuyển lựa phòng khám. Tôi cũng vẫn chia sẻ bạn bè người nhà đến đây để xét nghiệm.”

Trên đây là các phản hồi về phòng khám Thái Hà uy tín uy tín tích cực ở Hà Nội. Hi vọng các kiến thức trên từng giúp cho bạn có thêm các kiến thức bổ ích để tuyển lựa 1 cơ sở thăm khám điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe tích cực, uy tín ở Hà Nội. Hãy xét nghiệm sức khỏe định kỳ hoặc xét nghiệm khi có các triệu chứng bất thường càng sớm càng tích cực nhé.

Liên kết:

- <https://phongkhamthaiha.net/>
- <https://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/>
- <https://phongkhamthaiha.com/>
- <https://benhvienhanoi.edu.vn/>
- <https://benhviendakhoaninhbinh.com.vn/>
- <https://drmaksudur.com/public/upload/file/phong-kham-da-khoa-thai-ha.html>
- <https://drehtesham.com/public/upload/file/phong-kham-da-khoa-thai-ha.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/phong-kham-thai-ha.html>
- <http://www.bacsituvandakhoa.de.rs/blog/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha-56333>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chi-phi-kham-phu-khoa.htm?phongkhamthaiha=68>